



*Luôn luôn đổi mới*





**Một số ngày nghề mà chúng tôi đang kinh doanh**

**Máy văn phòng**

Chúng tôi còn cung cấp các thiết bị máy tính, máy in, máy photo, máy chiếu...  
Dịch vụ cho thuê máy văn phòng, đồ mực máy in, máy photo các loại..



### Dịch vụ photocopy, in ấn

Cùng với sự phát triển của công ty và nền kinh tế huyện nhà chúng tôi đầu tư các dịch vụ hoàn hảo cho quý khách hàng như Photo, in, scan màu từ A4 - A0.

Để tiết kiệm chi phí đi lại cũng như thời gian của quý khách chúng tôi nhận và giao tài liệu tại nơi sử dụng. Khi quý khách có nhu cầu in ấn chỉ việc gửi file qua địa chỉ Email chúng tôi sẽ in ấn và mang vào tận nơi cho quý khách mà không phải tính bất kỳ chi phí phát sinh nào.



## Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm

Hiện nay, chúng tôi là nhà phân phối chính các sản phẩm thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm cho hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn huyện. Chúng tôi cung cấp tận nơi tất cả các thiết bị văn phòng phẩm theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo thời gian, chất lượng và giá cả cạnh tranh.



TIMICO..LTD

*Luôn luôn lắng nghe*

*Luôn luôn đổi mới*



## Nội thất văn phòng

Hiện tại chúng tôi là Đại lý của một số hàng Hòa Phát, Xuân Hoà... chuyên cung cấp các mặt hàng nội thất văn phòng, gia đình, công ty cao cấp trên địa bàn toàn huyện

Chúng tôi luôn đảm bảo về thời gian, chất lượng và giá cả hợp lý, vận chuyển và giao hàng tận nơi. Với các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và chất liệu từ nội thất bằng đồ gỗ, nội thất Inox, nội thất sắt, da... sẽ đáp ứng mọi lựa chọn của quý khách hàng.



### Nước uống TIMICO

Với dây chuyền sản xuất nước uống hiện đại công nghệ của Mỹ, hiện nay Tiến Minh là đơn vị duy nhất tại Kỳ Anh sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình đạt tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở y tế Hà Tĩnh cấp và sản phẩm được lưu hành trên toàn quốc.

Với công suất 3000 lít/ giờ, nước đóng chai, bình mang nhãn hiệu Timico là sự lựa chọn cho an toàn, tiện lợi cho các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

**Nhà máy sản xuất nước TIMICO.**



### Cửa nhựa lõi thép gia cường

Tiến minh có cơ sở sản xuất và gia công cửa nhựa với diện tích: 350 m<sup>2</sup>. Chúng tôi cung cấp các loại cửa nhựa: cửa đi mở quay 1 cánh, cửa đi mở quay 2 cánh, cửa sổ mở quay 1 cánh, cửa sổ mở quay 2 cánh, cửa sổ mở trượt 2 cánh, cửa sổ mở hất 1 cánh,...chịu được khí hậu ở miền trung và chống ồn cực tốt, độ bền trên 20 năm. Các sản phẩm sẽ được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.





**Thi công quảng cáo**

Tiến Minh nhận thiết kế, sản xuất, thi công các sản phẩm và công trình quảng cáo như: bảng biểu quảng cáo cáo loại, biển phòng, biển chức danh... Chúng tôi nhận thi công trên nhiều chất liệu khác nhau: bạt, đề can, Inox, đồng, nhôm theo yêu cầu của khách hàng.

**Hình ảnh một số công trình quảng cáo tiêu biểu.**



**Đồ gỗ, nội thất văn phòng.**

Năm 2011 Tiến Minh chính thức đưa vào hoạt động xưởng mộc với diện tích gần 300m<sup>2</sup> chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng nội thất bằng gỗ cao cấp dân dụng theo yêu cầu của khách hàng. Tại đây khách hàng có thể đặt làm các sản phẩm theo kích thước và mẫu mã tự chọn.

